



หลังจากข้อมูลร้องเรียนหลุด วอนโซเซียลผ่านระบบไลน์ผู้บริหารกระทรวง ศึกษาธิการ ถึงประเด็นการเรียกเก็บเงินทอน จากการจัดซื้อแบบเรียนของหน่วยงานตาม อรรถาศัย เพื่อจัดส่งให้ “นายใหญ่” ซึ่งเป็น ขบวนการของกลุ่มระดับ “บิ๊ก” ในหน่วยงาน ดังกล่าว ทำเอาคนทำงานวงในอยากจจะร้อง กรีด ๆ ดัง ๆ ให้ไปถึงหูหน่วยปราบปรามทุจริต ให้เข้ามาตรวจสอบ อู๊.. จริงเท็จประการใด จะสะสางให้เข้ารูปเข้ารอยได้หรือไม่ เพราะ ขณะนี้อยู่ในช่วงสฤญญาภาสการทำงาน ขาด ผู้บริหารตัวจริง อีกทั้งต้องรอ “รัฐมนตรีศึกษา คนใหม่” เข้ามากวาดล้างทีเดียว แต่ที่แน่ ๆ วงในที่ไม่ใช่อาหารกระชิบว่า “พ่อบ้านศธ.” รับทราบเรื่องนี้แล้วแถมเคยเรียกเข้ามาตัก เตือนด้วยหลายรอบ นอกจากนี้วงในยังขยาย ต่ออีกว่า “จะมีการหารือกับรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาฯ” ว่าจะดำเนินการ แต่งหรือมีโทษทัณฑ์บนอย่างไรดี หูหู ทราบแล้วเปลี่ยน **☺** เหล่าบรรดาคุณครูทั้งหลายเกาะติดการสอบครูผู้ช่วยปี 2566 อย่าง ใจจดจ่อว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จะคลอดปฏิบัติการณ์รับสมัครได้

เมื่อไหร่ เพราะจะได้เตรียมตัวอ่านหนังสือ หวังให้สอบได้เป็น “ครูผู้ช่วย” ตามแรง ปรารถนา ขณะที่หลายคนเดินตามฝันอยาก เป็นข้าราชการ แต่กลับมีคราฆ่าวงการ “ครู” เกิดขึ้น มีครูสาวประกาศลาออกจากการเป็น ข้าราชการ เนื่องจากเบื่อระบบการประเมิน การทำงานด้วยเอกสาร ทำครูห่างจากห้องเรียน ไม่ได้ทำหน้าที่สอนอย่างแท้จริง งานนี้คงต้อง ฝาก “รัฐมนตรีคนใหม่” เข้ามาพลิกวิกฤติ ครูไทยอย่างแท้จริง จะมีนโยบายลดภาระ งานครู เพื่อให้ครูทำหน้าที่สอนอย่างเดียวได้ หรือไม่ เพราะไม่เห็นนั้นอาจส่งผลให้อาชีพ “ครู” กลายเป็นอาชีพดับฝันของใครหลาย คน หูหู **☺** เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้ลงนามในคำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่ง ตั้งรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง หลังจากที่สภา มฟล.ได้มีมติเป็น เอกฉันท์เสนอชื่อ ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งอธิการบดี มฟล. ซึ่งขณะนี้อยู่ใน ระหว่างการเสนอเรื่องนั้น แต่เพื่อให้อำนาจบริหาร งานของมหาวิทยาลัยในห้วงที่อยู่ระหว่างการ เสนอเรื่องเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี เป็น ไปด้วยความเรียบร้อย สภา มฟล.จึงแต่งตั้ง ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร ให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนอธิการบดี มฟล.เพื่อปฏิบัติ หน้าที่ตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 จนกว่าจะมีพระบรม ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี ต่อไป **☺**

หมูปานเย็น